

**ชื่อเรื่อง** แนวทางการปฏิบัติงานโครงการรั้วชายแดน ตามยุทธศาสตร์การแก้ไข  
ปัญหายาเสพติด (ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว) ของ กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่  
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

**ผู้ศึกษาค้นคว้า** พันโทไมตรี ชูปรีชา

**ที่ปรึกษา** ดร.ปกรณั์ ประจันบาน

**ประเภทสารนิพนธ์** การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ร.ป.ม. สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553

#### บทคัดย่อ

#### จุดมุ่งหมายของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน  
โครงการรั้วชายแดน ตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว) ของ กองทัพ  
ภาคที่ 3 ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรค ของการปฏิบัติงานร่วมระหว่างส่วนราชการที่  
เกี่ยวข้องในโครงการรั้วชายแดน ตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว) ของ  
กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

#### วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ไข  
ปัญหายาเสพติดในโครงการรั้วชายแดน ตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (ยุทธศาสตร์ 5  
รั้ว) ตามพื้นที่ชายแดนในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นทั้งในระดับหัวหน้าหน่วยงาน และ  
ระดับผู้ปฏิบัติของกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3, กำลังพลของกองกำลังนเรศวร และหน่วยเฉพาะ  
กิจกรมทหารราบที่ 4, สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 และ  
อำเภอแม่สอด รวมทั้งสิ้น 60 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในวิธีการ  
เชิงคุณภาพ และแบบสอบถามจาก บุคคลกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง  
การศึกษาวรรณกรรมต่างๆ และข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องทั้งใน  
ประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการตอบ

แบบสอบถาม โดยนำมาวิเคราะห์ร่วมกับแนวความคิด ทฤษฎี บริบทต่าง ๆ ประกอบการวิเคราะห์  
เนื้อหา ผนวกกับการใช้หลักเหตุผล และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการอธิบายข้อมูล โดยนำเสนอ  
ผลการวิเคราะห์ในลักษณะของการพรรณนา

### สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหา และอุปสรรค ของการปฏิบัติงานร่วมระหว่างส่วน  
ราชการที่เกี่ยวข้องในโครงการรัฐชายแดน ตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (ยุทธศาสตร์  
5 รั่ว)ของ กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้แก่ ในเรื่องของนโยบายโครงการ  
รัฐชายแดน ตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (ยุทธศาสตร์ 5 รั่ว) มีบางส่วนเห็นว่าเป็น  
เรื่องเก่าที่ได้นำมาเรียบเรียงเป็นนโยบายใหม่ และมีกำลังพลบางส่วนที่ขึ้นปฏิบัติงานใหม่ ต้องใช้  
เวลาในการศึกษา ในเรื่องของกำลังพล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ต้องมีความรู้ความสามารถ ความ  
ซื่อสัตย์ และจำเป็นต้องมีความตื่นตัวตลอดเวลา มีจิตใจที่มั่นคง ไม่อ่อนไหวในเรื่องผลประโยชน์  
และการประพฤติดีมิชอบ ในเรื่องของการวางแผนของหน่วยงาน มีระยะเวลาของการได้ร่วมรับทราบ  
และจัดทำแผนร่วมกันน้อยเกินไป ในเรื่องของความต้องการงบประมาณสำหรับการจัดหาเครื่องมือ  
พิเศษในการปฏิบัติการกัจมาสนับสนุนให้หน่วยอย่างเพียงพอ ในเรื่องของการประสานงานระหว่าง  
หน่วยงาน ยังมีการประสานงานน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับผู้ปฏิบัติที่เป็น  
หน่วยขนาดเล็ก รวมทั้งมิได้มีการกำหนดการประเมินผลที่ชัดเจน ไม่ระบุห้วงระยะเวลาประเมินผล  
ปัญหา และอุปสรรคดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์ และเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นแนวทาง  
ในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น จึงต้องแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหา  
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานต่อไป